

# QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ĐỐI VỚI ĐỒ CHƠI TRẺ EM, 6 LOẠI THIẾT BỊ ĐIỆN - ĐIỆN TỬ THEO QUY CHUẨN QUỐC GIA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

ĐÀO THỊ HỒNG LÝ

**Đ**ể đảm bảo an toàn, vệ sinh, sức khoẻ con người; bảo vệ động vật, thực vật, môi trường; bảo vệ lợi ích và an ninh quốc gia, quyền lợi của người tiêu dùng và các yêu cầu thiết yếu khác; theo quy định tại Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật, từ năm 2006 một số tiêu chuẩn được nâng lên thành quy chuẩn kỹ thuật. Quy chuẩn kỹ thuật là quy định mức giới hạn của đặc tính kỹ thuật và yêu cầu quản lý mà sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ, quá trình, môi trường và các đối tượng khác trong hoạt động kinh tế - xã hội phải tuân thủ. Năm 2009, trong phạm vi được phân công, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành 02 quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đồ chơi trẻ em và thiết bị điện - điện tử. Theo quy chuẩn kỹ thuật, việc quản lý chất lượng đối với các loại hình sản phẩm này được kiểm soát chặt chẽ hơn để đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng khi mua sản phẩm lưu thông trên thị trường.

Trước năm 1996, việc quản lý chất lượng các loại đồ chơi trẻ em trên 36 tháng tuổi phải

được kiểm tra các chỉ tiêu cơ lý. Năm 2006, đồ chơi trẻ em dưới 36 tháng tuổi phải được kiểm tra các yếu tố độc hại, đặc biệt là hàm lượng kim loại nặng và góc nhọn (do trẻ em thường cho đồ chơi vào miệng, hay ngậm, cắn, mút...). Từ năm 2009, việc kiểm soát chất lượng đồ chơi trẻ em tiếp tục cụ thể hoá bằng QCVN 03:2009. Với quy định mới, từ ngày 15/4/2010, tất cả các loại đồ chơi được sản xuất trong nước, nhập khẩu và kinh doanh đều phải được kiểm tra các chất độc hại, độ pH, dung dịch formaldehyde trong các vật liệu bằng gỗ, vải, nhựa... và phải chứng nhận hợp quy, gắn dấu hợp quy CR. Sau nhiều lần gia hạn để các doanh nghiệp thực hiện thống kê số lượng hàng còn tồn để làm thủ tục chứng nhận và dán tem, từ ngày 15/9/2010, tất cả các đồ chơi trẻ em đã được chứng nhận hợp quy mới được phép lưu thông trên thị trường (gắn dấu CR). Đây là bước tiến lớn trong việc quản lý chất lượng, kiểm soát độ an toàn của đồ chơi trẻ em vốn chưa được quản lý chặt chẽ về chất lượng nhiều năm qua.

Trong thời gian qua, để đẩy mạnh công tác quản lý đối với các sản phẩm đồ chơi trẻ em, Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng (TCĐLCL) đã triển khai một số đợt kiểm tra. Nhìn chung, đồ chơi trẻ em trên thị trường hiện nay phần lớn là hàng nhập khẩu tiểu ngạch, không có nguồn gốc rõ ràng. Vì vậy việc kiểm tra, kiểm soát chất lượng theo quy chuẩn QCVN 03:2009/BKHCN hầu như không được thực hiện, chỉ một số siêu thị thực hiện thống kê và gửi mẫu đến các Trung tâm có đủ năng lực để kiểm tra và cấp giấy chứng nhận hợp quy, còn đa số các hộ kinh doanh cá thể vẫn tiếp tục kinh doanh đồ chơi trẻ em không đáp ứng quy định. Bên cạnh đó, vẫn còn nhiều loại



Cán  
bộ  
Chi  
cục TC-ĐL-CL  
kiểm  
tra  
thiết  
bị  
điện  
trên  
địa  
bàn  
Quảng  
Bình

Ảnh: T.L

không thuộc danh mục là đồ chơi trẻ em vẫn được bày bán với tên gọi là đồ chơi trẻ em như: súng cao su, mũi tên có đầu nhọn kim loại...

Còn về các sản phẩm thiết bị điện, điện tử thì việc quản lý chất lượng thực hiện theo Thông tư số 21/2009/TT-BKHHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành và thực hiện quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 04:2009/BKHHCN đối với mặt hàng thiết bị điện - điện tử. Kể từ ngày 01/6/2010, các thiết bị điện, điện tử bao gồm: dụng cụ đun nước nóng tức thì; dụng cụ đun và chứa nước nóng; máy sấy tóc và các dụng cụ làm đầu; ấm đun nước; nồi cơm điện, quạt điện trước khi lưu thông trên thị trường phải được chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy và gắn dấu hợp quy CR. Qua kiểm tra trên thị trường cho thấy, trong giai đoạn đầu bắt buộc áp dụng quy chuẩn kỹ thuật này, vẫn còn nhiều sản phẩm chưa được gắn dấu CR còn tồn đọng được các cơ sở bày bán, một số trường hợp tem thật dán trên hàng giả lẫn lộn. Một thực tế hiện nay rất

khó để các cửa hàng kinh doanh nhỏ lẻ tiến hành các thủ tục chứng nhận hợp quy cho sản phẩm đã nhập khẩu trước khi QCVN 03:2009/BKHHCN có hiệu lực. Do đó, trên thị trường vẫn còn số lượng lớn sản phẩm thiết bị điện, điện tử chưa được gắn tem CR. Chỉ một số siêu thị lớn thực hiện thống kê số lượng hàng còn tồn trước thời điểm bắt buộc dán tem CR và gửi đến cơ quan có năng lực kiểm tra, cấp giấy chứng nhận.

Như vậy, qua 3 tháng bắt buộc triển khai áp dụng quy chuẩn quốc gia đối với hai sản phẩm đồ chơi trẻ em và thiết bị điện - điện tử, trên thị trường tỉnh Quảng Bình vẫn còn nhiều cơ sở kinh doanh chưa chấp hành các quy định này. Để phục vụ tốt công tác quản lý cũng như đảm bảo quyền lợi và lợi ích của người tiêu dùng, Chi cục khuyến cáo đến người tiêu dùng hãy chọn cho mình những sản phẩm đảm bảo chất lượng và trước hết đối với hai sản phẩm đồ chơi trẻ em và thiết bị điện - điện tử chính là tem hợp quy CR.

Đ.T.H.L